
Sóknarnefnd Laufás- og Grenivíkursóknar þakkar bréf nefndarsviðsins um að gefa umsögn um mál nr. 
91/1987 m síðari breytingum (XI.KAFLI).
Sóknarnefndin vill vekja athygli á bágri fjárhagsstöðu sókna í landinu og kirkjugarða. Í tilfelli okkar 
sóknar duga sóknargjöldin einvörðungu til að standa undir kostnaði við organista, upphitun tveggja 
kirkna og afborgun láns af litlu safnaðarheimili við Grenivíkurkirkju. Hreppurinn hefur síðustu árin 
tekið að sér kostnað við að slá kirkjugarð á Grenivík.
Sóknin þarf að viðhalda tveimur timburkirkjum (Grenivík og Laufás) sem er kostnaðarsamt. 
Minjastofnun hefur veitt styrki sem hefur bjargað því að þær séu ekki í algjörri niðurníðslu. 
Sóknarnefndin er því þeirrar skoðunar að sú hækkun sem lögð er til í frumvarpinu sé allt of lítil.
Með bestu kveðju, 
f.h. sóknarnefndarinnar,
Valgerður Sverrisdóttir, formaður


